

สารจากประธานกรรมการ



ปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประชาชน และธุรกิจต่าง ๆ กลับมาใช้ชีวิต และดำเนินงานได้เกือบจะเป็นปกติ บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล”) หรือ IMH และโรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการไปเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกันเพื่อก่อให้เกิด Synergy ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมครบวงจรมากขึ้น ตั้งแต่การตรวจสุขภาพประจำปี ไปจนถึง การตรวจรักษาที่ต่อเนื่องหากพบโรคที่เกิดขึ้น และการป้องกัน เช่น การฉีดวัคซีนประเภทต่าง ๆ ซึ่งทำให้ในภาพรวม ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการในกลุ่มโรงพยาบาล IMH ได้อย่างครบวงจร และมีความสะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างของกลุ่ม และ Re-branding โดยได้เปลี่ยนชื่อ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เป็นโรงพยาบาล IMH ธนบุรี เพื่อครอบคลุมการรักษาลูกค้าในเขตฝั่งธนบุรี และเพื่อรองรับแผนการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ ในเขตอื่นๆต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดคลินิกในเครือ โรงพยาบาล IMH ธนบุรี เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่งในเขตฝั่งธนบุรี เพื่อให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น และลดการแออัดของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล IMH ธนบุรี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่นเพิ่มอีก ในปี 2566 และพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างโครงการ “IMH Medical Hub” บนที่ดิน 12 ไร่ ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง ซึ่งจะสร้างโรงพยาบาล IMH แบริ่ง ขนาด 200 เตียง และ โรงพยาบาล IMH International ขนาด 400 เตียง ที่จะทยอยเปิดให้บริการในปี 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้การ Re-branding จะทำให้ภาพของความ เป็นกลุ่มโรงพยาบาล IMH มีความชัดเจนมากขึ้น และส่งผลทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก

กระผม และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมถึงทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงานทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาล IMH ให้มีความเจริญที่ยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทดูแลให้บริการรักษาพยาบาลผู้มารับบริการอย่างใส่ใจเสมือนบุคคล ในครอบครัว ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คือ ลูกค้า ชุมชน ส่วนราชการ พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และ ซัพพลายเออร์ ตลอดจนโดยเราจะมุ่งมั่นบริหารกิจการด้วยคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส และด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อให้เกิดการเติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญวรรณ พลวิชัย

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)